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komudagur 2$.7. 2Q&

t Óiafsvík, 4. Janúar 2013

Athugasemd víö frumvarp aö lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við uncíirritaöir siömenn og útgeröaí'menn viijum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum viö 
framkomíö frumvrjrp til ioga um stjórn flskveiða.

Viö höfum lengi bsrist fyrir því aö fá sö stækka krókabsta upp í 15 metra, meö þvi höfum viö verið aö 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaöstööu á öllum sviðum. Viö viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stæröarmörk krókabáta veröi breytt þannig aö í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi ,..stærra en 15 metrar aö mestu íengd" . Við erum tilbúnir aö koma á fund 
nefndarinnar til aö útskýra sjónarmíö okkar frekar.

ívleö góðri kve-Öju.



Nefndasvið Afþfngis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstætf 8-10 
150 Reykjavík.

Grfndavfk, 4, Janúar 2013 

Athugasemd við frumvarp að Idgum um stjóm fískveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barfst fyrfr þvf að fá að stækka krókabáta upp f 15 metra, með því höfum við verfð að 
berjast fyrir að fá öruggarí báta og betri vínnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannfg að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum íiíbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.



Nefndasvrð Atþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 2012

Athugasemd við frumvarpjaðJögum umstjórn fiskveiða uegna stærðartakmarKa á krókabátum.

Víð undirritaðir sjómenn og ótgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrírþví aðTá að stækka krökabáta upp \ 15 metra, með því fypfum við verið að 
berjastfyrir aðfá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öliumsvíðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað,, stærra en 15 
brúttótonn" komí „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Víð erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðfi kveðju.

ALDA HU 112 skr.2586

_______ 291041-213^.



Nefndasvið Atþlngis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstætí 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvfk, 4. Janúar 2012

Athugasemd við frumvarpaö lögum um ̂ tjórn iiskveiða vegna^stærðartakmarffa á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og ótgerðarmenn viíjum koma á framfæri eftirfarandf athugasemdum við 
framkomið frumvarp tii laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp f 15 rnetra, meíí þvT höfum vlð verið að 
berjastfyrir að fá öryggarl bðta og betrl vínnuaðstöðu^á öífum sviðtim, Víð vjjjum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttótonn'' komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðrikveðjuv

8ERGUR STERKl HU 17 skr,2452



Nefndasv'rð Alþingis 
b.t. atvirmveganefodar 
Austursta?tf 8-10 
150 Reykjavík.

Grlndavlk, 4. Janúar 2013 

Athugascmd vfð frumvarp að tögum um stjórtt flskveiða vegna staerðartakmiarka á krókabátum.

Víð undirritaöir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á frarnfæri eftirfarandl athugasemdum við 
framkomiö frumvarp ti! iaga um stjórn fiskveiða.

Víð hofum lengí barist fyrfr því að fé aÖ stækka krókabáta upp i 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að f'á öruggðri báta og tafetri vinnuaöstöðu á ötlum sviðum, Viö víljum skora á 
atvinnuveganefnd að stasrðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í staö „ staerra en 15 
brúttótonn" komí „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbönir að koma á tund 
nefndarímw tií ðö ötskýrð sjönarmið okksrfrekar.

Með góöri kveðju,
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Nefndasvið Alþtngis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Gríndavfk, 4, Janúar 2013 

Athugasemd víö frumvarp að lögum um stjórn fískveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirrítaðir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum víð 
framkomið frumvarp tll iaga um stjórn fiskveíða.

Við höfum iengi baríst fyrir því að fá að stækka krókabáta upp f 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu tengd" . Vfð erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmíð okkar frekar.

Með góðri kveðju.

fU  at. áj 3. ffla



Nefndasvið Aíþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Grindavík, 4. Janúar 2013 

Athugasemd víð frumvarp að lögum um stjóm fískveíða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Vlð undírritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandl athugasemdum við 
framkomið frumvarp tíl laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp f 15 metra, með þvf höfum við veríð að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttÓtonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarínnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.



Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvínnveganefndar 
Austurstætí 8-10 
150 Reykjavík.

Grindavík, 4. Janúar 2013 

Athugasemd við frumvarp að lögum unn stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undlrrítaðír sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfærl eftlrfarandi athugasemdum vlð 
framkomið frumvarp til laga um stjórn flskveiða.

Víð höfum lengi barlst fyrír því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrlr að fá Öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verðibreytt þannig að í stað „ stasrra en 15 
brúttótonn" koml „stærra en 15 metrar að mestu lengd" , Við erum tiíbúnir að koma á fund 
nefndarlnnar til að útskýra sjónarmlð okkar frekar.

Með góðrl kveðju.



Nefndasvið Alþlngis 
b.t atvinnveganefndar 
Austurstætí 8-10 
150 Reykjavík.

Grindavík, 4. Janúar 2013 

Athugasemd við frumvarp að Iðgum um stjórn fiskveíða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Víð undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfært eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir þvf að fá að stækka krókabáta upp f 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við víljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþingís 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Biönduósi, 20. Janúar 2013 

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn flskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Víð undirritaöir sjömenn og útgerðarmenn viijum koma á framfær* eftirfarandi athugasemdum við 
framkomrð frumvarp tíi laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum iengi barist fyrir þvf að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öilum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrai* að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.

Skarfaklettur ehf 460790-1159_____ Arney HU-36 ssk 2690.



Nefndasvid Alþingfs 
b.t. atvlnnveganefndar 
Austurstaeti 8-10 
150 Reykjavík.

Siglufjöröur, 18. Janúar 2013

Athugasemd v)ð frumvarp að lögum um stjórn fiskvetða vegna stserðartakmarka á krókabátum.

Víð undirritaðir sjómenn og ótgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomiö frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi baríst fyrir |>ví að fé að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaöstööu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvi nnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að»staö „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþlngis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Tálknafjörður, 14. Janúar 2013

Athugasemd við frumvarp að Iðgum um stjórn fiskveíða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Víð undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftírfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp f 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstpðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Vlð erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.



Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvínnveganefndar 
Austurstætí 8-10 
150 Reykjavfk.

Hafriarfirði, 7. Janúar 2013

Athugasemd við frumvarp að lögum tím stjórn fiskveiða vegna staerðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgeröarmenn vlljum koma á framfærl eftlrfarandf athugasemdum vlð 
framkom'tð frumvarp tll laga um stjórn fískveiða.

Vlð höf um lengl barlst fyrír því að fá að stækka krókabáta upp f 15 metra, méð þvf höfum við verlð að 
berjast fyrfr að fá öruggari báta og betrl vlnnuaðstööu á öllum svlðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að I stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbunir að koma á fund 
nefndarinnar tii að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.



Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8*10 
150 Reykjavík.

Bolungarvík, 15. ianúar 2013

Athugasemd við frumvarp aö lögum um stjórn fískveiða vegna stærðartakmarka á krökabátum.

Við undirritaðír sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til íaga um stjórn fiskveiða.

Við höfum íengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggarí báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd". Einnig förum við fram á að sömu reglur 
verði við mönnun báta undir 15 metrum og eru í dagvegna báta undir 12 metrum. Við erum tilbúnir 
að koma á fund nefndarinnar til að útskýra sjónarmiðokkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Bolungarvík, 7. Janúar 2012

Athugasemd víð frumvarp að lögum um stjórn flskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomíð frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við hofum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar aö mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar ti! að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþingís 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Bolungarvík, 7. janúar 2012 

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomtð frumvarp til iaga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengí barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vínnuaðstöðu á ölium sviðum. Við viijum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.



Nefndasviö Aiþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
.150 Reykjavík.

ýt\c

Athugasemd víð frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókðbátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarrnenn viijum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum íengi baríst fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 rnetra, með þvt höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á Öílum sviðum. Við viijum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmork krókabáta verðí breytt þannig að í stað w stærra í-»n 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar tii að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 201$

Athugasemd viö frum varp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á fram’færi eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til faga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggart báta og betri vinnuaðstöðu á ö)lum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvíð Aiþingis 
b.t. atvínnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 2012

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaóir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum iengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með þvf höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvínnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.



Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

ólafsvífci 4. Janúar 2013

Athugasemd við frumvarp að Jögum um stjórn fískvfcíða vcgna stærðartakmarka á krókabátum.

Víð undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til Jaga um stjórn fískveiða.

Við hdfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp \ 15 metra, með þvi höfum við verið að 
bérjast fyrir að fé Öruggari báta og betri vinnuaðstööu á öllum sviðum. Við viijum skora á 
atvmnuvegánefnd að stærðáirmörk krókabáta veröi breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komí „stærrv éri 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar tíl að útskýra sjónarmið okkar fre|íar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvíð Alþingis 
b.t. atvínnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 2013

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krökabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttötonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar tii að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvíð Alþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

ólafsvík, 4. Janúar 2013

Athugasemd við frumv/arp að tögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Víð undírritaðir sjómenn og útgerðarmenn viíjum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumva rp til laga um stj'órn fískveiða.

Við höfum lengi bafist fýrir því áð fá áð stækka krókabáta upp í 15 metra, með þvi höfum við verið að 
berjast fyriráð fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öílum sviðum. Við viijum skora á 
atvinnuveganefrid að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brtíttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu tengd" . Við erum tílbúnir að koma á fund 
nefndafinnartil að útskýra sjónarmið okkarfrekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Atþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 2013

Athugasemd við frumvarp að íögum um stjórn fískveiðá vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Víð undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á framfæri eftírfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til iaga um stjörn ftskveiða.

Við höfum tengí barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með þvi höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggári báta og betri vinnuaðstöðu á ölfum sviðum. Við viljum skora á 
atvínnuveganefhd áð stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stasrra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tiibúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkarfrekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþmgis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8*10 
150 Reykjavflí.

Ölafsvík, 4. Janúar 2013

Athúgasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á framfæri eftlrfarandi athugasemdum við 
frawkomiö frumvarp tíi iaga urr» stjórn fískveiða.

Við hdfuirh lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp i 15 metra, með þvi höfum við verið að 
berjast fyrirað fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvínnúveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að f stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" , Við erum tiibúnir að koma á fund 
nefhdarinnartil að útskýra sjónarmið okkarfrekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvíð Alþíngis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Reykjavík, 14. Janúar 2013 

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveíða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum fengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggart báta og betri vínnuaðstöðu á öllum svíðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breyti þannig að f stað „ staerra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar tii að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 2012

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveíða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið faimvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við 
verið að berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora 
á atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar tíl að útskýra sjónarmið oííkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Athugasemd við frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka f  krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomið frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Hornafjörður 4. Janúar 2013

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öHum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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Nefndasvið Aiþingis 
b.t. atvinnveganefndar 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík.

Ólafsvík, 4. Janúar 2013

Athugasemd víð frumvarp að lögum um stjórn fiskveiða vegna stærðartakmarka á krókabátum.

Við undirritaðir sjómenn og útgerðarmenn viijum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 
framkomíð frumvarp til laga um stjórn fiskveiða.

Við höfum lengi barist fyrir því að fá að stækka krókabáta upp í 15 metra, með því höfum við verið að 
berjast fyrir að fá öruggari báta og betri vinnuaðstöðu á öllum sviðum. Við viljum skora á 
atvinnuveganefnd að stærðarmörk krókabáta verði breytt þannig að í stað „ stærra en 15 
brúttótonn" komi „stærra en 15 metrar að mestu lengd" . Við erum tilbúnir að koma á fund 
nefndarinnar til að útskýra sjónarmið okkar frekar.

Með góðri kveðju.
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NefrtdisvW Alþingí$ 
h.t: «tv(nnvegaA«fn4ar 
AusturstMtl 8-10 
150 Reyfcjavfiu

ÓJafsvík, 4, Jðnúar 2013

Át)iuf«i«ii»d Oið ftiumwttrp »6 I6|um um MmtNUi vvgna itaar9Mtaikm«iHi« é Krók*bítum,

V«0 undiffitaðir sjömenn og utgerd*rmtnn vM|um koma á frnmftRrt eftlrfimndl «thug»lemdum vlft 
fr»mkamlð frumvtrp til í»i» um ttíátfl #í»kv«ið*.

VHfhtifwú lehjgfbariíl fyrlr þvf «0 fé «4 n»kk« krók«bát» upp i 15 metra, með þvj höfum vlt1 verl* að 
btrjdst fyrír >0 fá ðfUffárl bátta og b«{ri vínnu^ðstöflu i  ðttum sviðum, VWf ylíjum skora i  
*twínnuv«§AA«fod */) «*fð»rmörk kfðMtiAti v«rðt tireytt t>*nríg»ð r*t»ð * *t«rr« •« 15 
bnittótorin” korhl „*U»rr* «n iS m«tr«r »ð »«*fcj * Vlö «r«m tllbúnir »«koma áfund
n«fnd*r*nn»rtN»ð ðtik^ra tjónarmliS okk«rfr«k»r. v

M «ð|«rikv*ð)u .
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